

สรุปโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดยนายบรรเจ็ด ทองชูใจ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองอำเภอ ตะกั่วป่า ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรมทางหลวงชนบท ตำรวจภูธรเขตหลัก อาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตชาติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะ มาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ทั้งการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ จุดตรวจป้อมโกบัง หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา





จดหมายข่าว เทศบาลตำบลคึกคัก

โครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดยนายบรรเจ็ด ทองชูใจ รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรเขตหลัก ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวนिरชา บัณจิตชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ทั้งการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ จุดตรวจป้อมโกบั้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา



เทศบาลตำบลคึกคัก ๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๒๒๒๐

โทร, โทรสาร ๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘ Website : www.Khukkhak.go.th

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เช่น ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรมทางหลวงชนบท ตำรวจภูธรเขาหลัก อาสาสมัคร

สรุปผลจากการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินงาน

โครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดความสามัคคี และเกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ทั้งการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น